

## 10 Lời Khuyên Phỏng Vấn Toàn Diện



Gần xong rồi. Sơ yếu lý lịch của bạn được chấp nhận và bạn đã được trao cho một cơ hội để phỏng vấn và hoàn thành các thỏa thuận. Vậy cách tốt nhất để chuẩn bị là gì? Dưới đây là 12 lời khuyên toàn diện để bạn giúp bạn trước, trong và sau cuộc phỏng vấn:

### 1. Nghiên cứu các báo cáo tài chính, báo cáo hàng quý và bài viết trên blog

Trong thế giới ngày nay, nội dung là số một. Goldman Sachs xuất bản các báo cáo hàng quý, Microsoft ghi lại nguồn lợi nhuận, và mỗi startup có một blog. Cùng với dữ liệu bạn đã học về công ty khi trả lời câu hỏi trong buổi phỏng vấn, nó cho thấy bạn đã chuẩn bị đầy đủ khi phỏng vấn.

### 2. Sử dụng Google Alerts

Rất khó để theo dõi tin tức của công ty, đặc biệt nếu bạn phỏng vấn nhiều nơi cùng một lúc và bạn cần theo dõi tin tức của nhiều công ty. Sử dụng công cụ - Google Alerts - nó sẽ gửi email bạn bất cứ lúc nào một tin tức mới xuất hiện cho một cụm từ cụ thể. Theo cách đó, bạn hiểu về các sự kiện hiện tại theo từng thời điểm mà không cần tìm kiếm chúng.

### 3. Sử dụng Social Sweepster để làm sạch Facebook và Twitter của bạn

Ngày nay, các nhà tuyển dụng tìm hiểu các phương tiện truyền thông xã hội của bạn cho bất kỳ điểm trừ nào cho hồ sơ của bạn. Có một giải pháp dễ dàng hơn nhiều cho điều này trong khi hầu hết mọi người bảo bạn xem chừng mọi thứ bạn tải lên. Sử dụng Sweepster Social, một ứng dụng phát hiện ra hình ảnh của những chiếc cốc dùng một lần màu đỏ, chai bia và các vật thể "đáng nghi" khác. Nó thậm chí còn phát hiện từ ngữ thô tục từ bài viết trước đây của bạn. Tuy nhiên, hãy kiểm tra hồ sơ truyền thông xã hội của bạn một lần nữa để tránh hối tiếc.

#### **4. Đặt lịch phỏng vấn cho thứ ba lúc 10:30 sáng**

Theo Glassdoor, thời gian tốt nhất để phỏng vấn là 10:30 sáng thứ ba. Hãy nhớ rằng, người phỏng vấn của bạn có rất nhiều trách nhiệm ngoài việc tuyển dụng. Họ phải trả lời email, quản lý dự án và gặp gỡ các ứng cử viên khác. Vì vậy, nó rất quan trọng để có thêm một chút chi tiết để đảm bảo rằng họ sẽ ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất để gặp bạn.

Nghiên cứu cho thấy, tốt nhất là hãy tham gia vào cuộc phỏng vấn sớm nhất "khi các trường hợp mà cần đưa ra quyết định nhanh chóng hoặc không cần sự cân nhắc nhiều trong tiềm thức và thường lựa chọn những cái đầu tiên". Nếu công ty đang tuyển dụng cho một công việc bắt đầu trong vòng vài tháng, cố gắng phỏng vấn vào buổi sáng từ thứ ba đến thứ năm. Nếu công ty đang tuyển dụng ngay lập tức, xin phỏng vấn sớm nhất.

#### **5. Viết câu chuyện về bạn**

Ví dụ: Ở đây, một câu chuyện tuyệt vời của một người Mỹ, Kareli Lizarraga từ Teach For America sử dụng cho các cuộc phỏng vấn của cô.

"Tôi lớn lên ở California và Arizona kể khi di cư đến Hoa Kỳ khi tôi bốn tuổi. Vì bố mẹ tôi đều không học đại học, tôi đã nhờ các giáo viên trung học của mình để giúp tôi nộp đơn vào các trường đại học đỉnh. Với sự hỗ trợ của họ, tôi đã có thể tham gia Đại học Pennsylvania. Sau đó tôi đã dành một mùa hè tại một công ty luật của Washington DC, đại diện cho sinh viên thu nhập thấp và giúp tôi nhận ra niềm đam mê của tôi nằm trong việc tạo ra các cơ hội giáo dục cho tất cả mọi người.

Tôi quyết định trở thành một giáo viên bởi vì tôi thấy bản thân mình được phản ánh rất sâu sắc trong những câu chuyện của rất nhiều người học sinh trong trường của quý vị - và đó là lý do tại sao tôi rất vui về cơ hội được phỏng vấn với quý vị hôm nay. Giống như các giáo viên của tôi đã làm cho tôi, tôi muốn tác động đến thế hệ học sinh tiếp theo bằng cách hỗ trợ họ và hiểu những vấn đề mà họ phải đối mặt. "

Câu chuyện kể cho người đọc thấy bạn là ai, không nhất thiết chỉ là một người chuyên làm việc. Nó cũng tác động người phỏng vấn của bạn dễ dàng hơn trong việc dự đoán chương tiếp theo của câu chuyện của bạn. Đối với Kareli, Teach For America là một bước đi logic. Tất nhiên, nếu cô được Apple phỏng vấn, cô có thể sửa đổi câu chuyện của mình và nói về Niềm đam mê công nghệ của cô lớn lên như thế nào từ thời thơ ấu khi cô lần đầu tiên sử dụng máy tính. Tuy nhiên,

nếu bạn dự kiến sẽ nói thêm về tính chuyên nghiệp của bạn, bỏ qua những câu chuyện không liên quan và đi thẳng đến những thành tích quan trọng bạn đã hoàn thành.

Nhiều khi chúng ta thực sự đã có những trải nghiệm mà chúng ta có thể kết nối với nơi chúng ta đang cố gắng xin việc. Nó chỉ là vấn đề chọn đúng người để kể câu chuyện của bạn. Nói cách khác, nếu bạn gặp khó khăn để tạo ra câu chuyện của bạn cho một cuộc phỏng vấn cụ thể, bạn có thể sai khi đăng ký xin việc ở đây.

## **6. Mặc quần áo phù hợp**

Tìm kiếm lời khuyên của chúng tôi @ **8 Mẹo để ăn mặc để phỏng vấn thành công**

## **7. Chuẩn bị cho "Điểm yếu của bạn là gì? "**

Tìm kiếm lời khuyên của chúng tôi @ **20 câu hỏi phỏng vấn bạn phải biết cách trả lời**

## **8. Sử dụng kỹ thuật trả lời STAR**

STAR (Situation, Task, Action, Result) là kỹ thuật phỏng vấn xin việc được người phỏng vấn sử dụng để tập hợp tất cả các thông tin liên quan về một khả năng cụ thể mà công việc yêu cầu. Kỹ thuật này là một kỹ thuật phỏng vấn hành vi.

Situation (Tình huống): Người phỏng vấn muốn bạn đưa ra một thách thức và tình huống gần đây giúp bạn tìm thấy chính mình.

Task (Nhiệm vụ): Bạn đã đạt được điều gì? Người phỏng vấn sẽ để ý xem những gì bạn đã cố gắng để đạt được từ tình huống đó.

Action (Hành động): Bạn đã làm gì? Người phỏng vấn sẽ tìm kiếm thông tin về những gì bạn đã làm, tại sao bạn đã làm nó và liệu có những cách khác không.

Result (Kết quả): Kết quả của hành động của bạn là gì? Bạn đã đạt được điều gì thông qua các hành động của bạn và bạn đã đạt được mục tiêu của mình chưa? Bạn đã học được gì từ kinh nghiệm này và bạn đã sử dụng những bài học này từ bao giờ?

## **9. Đặt những câu hỏi có thể giết hai con chim bằng một hòn đá**

Để biết chi tiết, hãy đọc bài viết của chúng tôi @ **8 câu hỏi mà mỗi ứng viên nên hỏi khi phỏng vấn xin việc**

**Dưới đây là các ví dụ về cách bạn nên hỏi:**

Không tốt: Liệu vai trò này có cung cấp cơ hội làm việc tại các thị trường mới?

Tốt: Tôi đam mê ngôn ngữ và có bằng thứ 2 về tiếng Ả Rập ở trường đại học. Liệu vai trò này sẽ cung cấp cơ hội làm việc tại các thị trường mới nổi ở Trung Đông?

Không tốt: Có cơ hội làm các dịch vụ cộng đồng không?

Tốt: Tôi đã từng làm việc với Habitat for Humanity và giờ cũng hi vọng một cơ hội để thực hiện việc tình nguyện. Đối với một nhân viên toàn thời gian, công ty có những sự kiện hỗ trợ cộng đồng nào mà tôi có thể tham gia không?

Không tốt: Bộ phận nào phát triển nhanh nhất ở [Công ty X]?

Tốt: Theo báo cáo hàng quý của quý vị, doanh thu của bạn tăng 17%. Có phải vì một bộ phận cụ thể nào trong công ty tạo ra sự khác biệt?

Điều này thường cho kết quả tốt nếu bạn tìm thấy một cách tự nhiên để đưa ra một thành tựu hoặc trích dẫn một xuất bản có sẵn.

10. Sau cuộc phỏng vấn, hãy đảm bảo bạn làm theo hướng dẫn của chúng tôi @ **10 Điều cần làm sau khi phỏng vấn**